

## คุณครูมีลุ้น! สพฐ.เสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

นำเสนอเมื่อ : 16 ต.ค. 2558

การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04009/ว4698 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

เรื่อง การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

**ทั้งนี้ ขณะนี้บัญชีรายชื่อรางวัลตามลิงก์นี้อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณาดำเนินการ  
โดยยังมีได้รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป**

**หากสำนักงาน ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งมติรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติฯ ในการขอรับการประเมิน ตาม ว13/2556**

สพฐ.จะแจ้งให้ สพท.ทราบและถือปฏิบัติในโอกาสต่อไป

---



# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
(๒) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๐๔๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  
(๓) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๖๓๓  
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  
(๔) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๘๐๒  
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อรางวัลที่เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง และมีมติให้ชะลอการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถยื่นคำขอมิมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง (๓) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะยื่นขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกรางวัลเพื่อรับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปได้พิจารณารางวัลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนัก/หน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยให้สำรวจ ตรวจสอบรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๔) และขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๓๓๐ รางวัล ดังบัญชีรายชื่อรางวัลที่เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ส่งมาพร้อมนี้

/อนึ่ง บัญชี...

อนึ่ง บัญชีรายชื่อรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปข้างต้น ขณะนี้อยู่ในระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณาดำเนินการ โดย ก.ค.ศ. ยังมิได้มีมติรับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ทั้งนี้ หากสำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งมติรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอรับการประเมิน ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ จิตยวงศ์)

รองเลขาธิการ ศึกษาราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗

[ดาวน์โหลดรายละเอียดรายชื่อรางวัล ที่ สพฐ.เสนอ คลิกที่นี่](#)

หรือดาวน์โหลดลิงก์สำรอง ด้านล่าง

[การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้  
ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป](#)